



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้กำหนดการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. นายสิทธิพร นิลแสง
๒. ดร.สุดาวรรณ มีบัว
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา คนละไม่เกิน ๓๐ นาที และเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามได้ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี เริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนละไม่เกิน ๓๐ นาที ณ ห้องประชุมนิลพโยคย์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี เริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนำส่งผ่าน ดร.สมปอง รักษาธรรม เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน
อธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์กณ หนูทองแก้ว)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช